

บาท/ดอลลาร์เช้านี้เปิด 31.31 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.28 - 31.38 บาท

*บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.31 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน แนวโน้มยังแข็งค่าต่อภาคกรอบระหว่างวัน 31.28- 31.38 บาท

*นายจิตติพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.31 บาทต่อดอลลาร์ ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ เนื่องจากการจ้างงานในสหรัฐที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้บอนด์ยีลด์ปรับตัวขึ้นทั่วทั้งเคฟราว 5-7 bps อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่า เงินบาทและสกุลเงินเอเชียไม่น่าจะมีความเคลื่อนไหวมากนักในช่วงวันหยุดตรุษจีน

"ระยะต่อไป มองว่าข้อสรุปของการเจรจาการค้าจะส่งผลให้ตลาดกลับมาเริ่มมองเชิงบวกกับตลาดเกิดใหม่ และกลับเข้าลงทุนในเอเชีย จุดที่ต้องติดตาม คือ การพบกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสี ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์นี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ " เขากล่าว

*คาดการณ์เงินบาทวันนี้ 31.28- 31.38 บาท และมองกรอบสัปดาห์นี้ที่ระดับ 31.05 - 31.55 บาท

*เขากล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ตลาดต้องจับตาการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินไทยและทั่วโลกไปพร้อมกัน เริ่มต้นในวันอังคาร คาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะ “คง” อัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1.50% ตามเดิม โดยจะมีการปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจออสเตรเลียลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและจีน

*วันพุธ การประชุมนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่าจาก “คง” ดอกเบี้ยที่ระดับ 1.75% แม้ กนง.อาจส่งสัญญาณให้ตลาดระวังความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท แต่เราเชื่อว่า ธปท.ไม่มีนโยบายเข้ามาควบคุมค่าเงินบาท เพราะการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันเป็นไปตามทิศทางของสกุลเงินเอเชีย

*วันพฤหัสบดี คาดว่าธนาคารกลางอินเดียจะ “ลด” อัตราดอกเบี้ย 0.25% มาที่ระดับ 6.25% หลังเงินเฟ้อชะลอตัว ขณะที่ธนาคารกลางฟิลิปปินส์จะ “คง” อัตราดอกเบี้ยที่ 4.75% หลังเงินเฟ้อในประเทศชะลอตัวลงเช่นกัน

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 95.60 จากวันศุกร์ 95.58

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 680.39 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 873.22 ล้านบาท

*ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 31.347 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับข้อมูลหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS